

UBND TỈNH KON TUM  
BAN QLDA BẠN HỮU TRẺ EM

Số: 77/BQLUN

V/v đề nghị góp ý cho Dự thảo lần  
2 Báo cáo Phân tích tình hình trẻ  
em tỉnh Kon Tum (SITAN)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Lao động TB-XH, Sở Y tế (và các Trung tâm: CSSKSS, YTDP), Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở tư pháp, Công an tỉnh, Trung tâm nước sạch, Trung tâm Bảo trợ xã hội.
- UBND huyện Kon Plong, UBND huyện Đăk Tô.

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác quốc gia giữa UNICEF và Việt Nam giai đoạn 2012-2016, UNICEF đã hỗ trợ tỉnh Kon Tum thực hiện Nghiên cứu Phân tích tình hình trẻ em tại tỉnh (gọi tắt SITAN). Mục tiêu chung của Nghiên cứu nhằm đưa ra một bức tranh sâu, rộng về tình hình trẻ em tỉnh Kon Tum nhằm cung cấp thông tin cho việc hoạch định chính sách, tăng cường công tác kế hoạch và tác động đến phân bổ ngân sách qua việc làm cho Kế hoạch PTKT – XH của tỉnh cũng như kế hoạch hàng năm của các ngành trở nên thân thiện hơn với trẻ em và dựa trên bằng chứng thực tiễn.

Hoạt động nghiên cứu có phạm vi bao quát toàn tỉnh và được thực hiện thông qua các cuộc họp, thảo luận và làm việc với nhiều sở, ban, ngành trong tỉnh và hai huyện mang tính đại diện là huyện Kon Plong và huyện Đăk Tô.

Báo cáo dự thảo của hoạt động nghiên cứu này sau khi được góp ý chính thức tại Hội thảo tháng 7-2014, đến nay đã có Dự thảo Báo cáo lần 2.

Nhằm đảm bảo Báo cáo được hoàn thiện về cả nội dung và hình thức để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành, tiến đến tổ chức Lễ công bố Báo cáo, Ban QLDA kính đề nghị các đơn vị góp ý lần cuối cho Bản dự thảo báo cáo SITAN lần 2 và gửi bằng văn bản về Ban QLDA Bạn hữu trẻ em trước ngày 24/12/2014.

Do toàn bộ nội dung Báo cáo dự thảo SITAN lần 2 khá dài (gồm Báo cáo tóm tắt và Báo cáo đầy đủ), Ban QLDA sẽ chuyển email trực tiếp cho các đơn vị, đồng thời các đơn vị có thể tải văn bản này và toàn bộ nội dung Báo cáo dự thảo SITAN lần 2 từ Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư <http://skhdt.kontum.gov.vn>.

Ban QLDA rất mong nhận được sự tham gia góp ý của các đơn vị.

Các thông tin liên quan đến Dự thảo báo cáo vui lòng liên hệ Ban QLDA Bạn hữu trẻ em tỉnh Kon Tum, số điện thoại 2240558 hoặc 0905459321 (gặp Thúy)/.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BQLUN, HTTT (10).

